



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกกันเอง

เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

เขตพื้นที่ ๙

ตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง วิธีการ หลักเกณฑ์และระยะเวลาการเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้องค์กรภาคเอกชนในแต่ละจังหวัดที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกผู้แทนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ยื่นแบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชน และยืนยันการส่งผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และใบสมัครของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครผ่านเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปิดรับสมัครในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และได้ขยายวันเปิดรับสมัครต่อไปอีกจนถึงวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับเขต ได้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนองค์กรภาคเอกชนและการสมัครของผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กรภาคเอกชนและผู้แทนองค์กรภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้สมัครแล้ว ในเขตพื้นที่ ๙ ไม่มีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

กรณีที่มีผู้สมัครมีความเห็นแย้งต่อประกาศบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสามารถยื่นอุทธรณ์เรื่อง พร้อมส่งเหตุผลและหลักฐานประกอบต่อประธานกรรมการสรรหาได้ภายใน ๕ วัน นับจากวันประกาศ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร)

ประธานกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา)

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการแทน

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) : ชั้น ๓ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ต.ติวานนท์ ๑๔ อ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

National Health Commission Office : Floor 3, National Health building, 88/39 Moo 4, Soi Tiwanon 14, Tiwanon Rd., Mueang District, Nonthaburi 11000 Thailand

Tel. +66-2832-9000 Fax. +66-2832-9001 www.nationalhealth.or.th Email : nationalhealth@nationalhealth.or.th

"สานพลังปึกแผ่น สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ"